

รองเทศบาลปายออกโฉนดผิวดฟลาด

- โอดเจอคดีรูกล้ำพื้นที่สาธารณะ
- วอนผู้ว่าฯ รื้อ-แก้หมุดทางหลวง

ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน วอน พวจ.เร่งสั่งให้เทศบาลตำบลปายและที่ดินสาขาปาย แก้ไขการออกโฉนดที่ผิวดฟลาด หลังได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของ เทศบาลตำบลปาย และถูกดำเนินคดี จนต่อมาภายหลังทราบว่า มีการออกโฉนดที่ดินจาก น.ส.3 ผิวดฟลาด

นางปาริฉัตร ตันติยวงศ์ ชาวบ้านหมู่ 8 ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทำหนังสือร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเทศบาลตำบลปาย ให้แก้ไขโฉนดที่ดิน เลขที่ 5135 และแก้ไขหมุดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095 ที่เทศบาลตำบลปาย รับมอบจากสำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง กม.97+425-กม.99+443 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 โดยมีพื้นที่ทางหลวงตามแนวรั้วบ้านราษฎร และบ้านเลขที่ 42 หมู่ 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย ตั้งอยู่บน น.ส.3 เลขที่ 66 บริเวณ กม.ที่ 98+100 มาตั้งแต่ พ.ศ.2504 โดยไม่มีส่วนใดรูกล้ำถนนหลวง

ต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ออกโฉนด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2547 แต่เทศบาลตำบลปาย กลับแจ้งว่าบ้านดังกล่าวมีบางส่วนรูกล้ำทางหลวงแผ่นดิน ภายหลังได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลปายมีพื้นที่ถนนเข้าไปในตัวบ้าน แต่ไม่แจ้งความคืบหน้าหรือแก้ไขความผิวดฟลาดที่ทำให้เสียหายจากการทำงานผิวดฟลาดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่กลับถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ รูกล้ำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่มีสิทธิ หรือไม่ได้รับอนุญาต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360

ต่อมาได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าให้ถ้อยคำเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในชั้นอัยการ จึงได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการจังหวัด

แม่ฮ่องสอน สาขาปาย พิจารณาตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวด้วย พร้อมเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการเทศบาลตำบลปาย และสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแก้ไขหมุดถนนทางหลวงหมายเลข 1095 กม. ประมาณ กม.ที่ 98+100 ไม่ให้รูกล้ำแนวรั้วบ้านซึ่งพักอาศัยมาตั้งแต่ปี 2504 บนที่ดินเอกสารสิทธิ น.ส.3 เลขที่ 66 และให้หมุดถนนทางหลวงดังกล่าว ตรงตามบันทึกการโอนมอบสายทางที่ได้รับมอบมาจากสำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไขโฉนดที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตาม น.ส.3 เลขที่ 66 และถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจากการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย